

แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
(นักศึกษา นักศึกษาฝึกการ เป็นผู้จัดทำแบบรายงานด้วยตนเองเท่านั้น)

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน

3.54

ขนาดสถานศึกษา [ ] เล็ก [ ] กลาง [ / ] ใหญ่

กระผมชื่อ ทศภาคภูมิ ศรีจันทร์เกษร ชื่อเล่น ห้องชั้น เกียรตินที่ 24 พฤศจิกายน 2543  
อายุ 22 ปี น้หนักร. 69 กิโลกรัม ส่วนสูง 172 เซนติเมตร ภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่ บ้านเลขที่  
19 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภออัมพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน  
พี่น้อง 2 คน มีภรรยา นามว่านาง ศรีจันทร์เกษร อาศัยที่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
อาชีพ ทำสวน และ ศึกษาระดับมัธยม

คติประจำใจ “ ความก้มแพ้นั้นนี่ คือมากเสียทีดีในอ้อมแขน ”  
เด็กขมคนหนึ่ง ที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นปานกลาง โดยมีบิดา มารดา  
ที่คอยเลี้ยงดู ในเส้นทางที่อุปสรรคมีบ้าง ในเส้นทางที่สุขสบายบ้าง กระผมเป็นคนหลง  
ใฝ่ในเส้นทางที่ยากไกล มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีทัศนคติที่ดี สอนทบทวน และขยัน  
มีความตั้งใจ ในหน้าที่ของตนเอง แสดงความคิดเห็น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
เข้าร่วมชมรมกีฬาสีโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน  
กีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค

ประสบการณ์การทำงาน  
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา  
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
และภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปัจจุบันมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.54

พ.ศ. 2560 - 2562  
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น  
แรกภาคต่อมืองกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ทำเว็บบอร์ดกีฬาระดับมัธยมศึกษา

จากโรงเรียนเทพมงคลนิยมา จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปรองดองดีกีฬา.

จากโรงเรียนสังวารีทองวิทยา จังหวัดกระบี่

มีบทบาทสำคัญ ของกระบวนการประกอบอาชีพที่สอน ซึ่งเมื่อมองไปที่หลักของครอบครัว  
 ต้องส่งเสริมบุตรทั้งสองคน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนที่เอื้ออำนวยที่ดี สอนการทำงานหนัก.  
 ที่เสียทุก ๆ วิชาตอนหลัง เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ ภาษา ของกระบวนการ จบการศึกษาระดับ 4 วิชาตอนท้าย  
 และในขั้นตอนสำคัญ กับการศึกษาเป็นอย่างมาก มีบทบาท ของกระบวนการเมื่อตอนที่เขา  
 ใจใฝ่ใฝ่ในทุก ๆ เรื่อง ทำให้ผมไม่ได้มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี เพราะชีวิตที่ค่อนข้างเครียด  
 ตั้งแต่เด็กจนโต ผมไม่ได้ตามแบบบุญคุณพ่อแม่ แต่ผมทำตามใจตัวเองแล้วเรียน  
 ของตนเองเป็นคนดี ในทุก ๆ วิชา ของผมรักได้เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
 ทั้งภายในคณะ และระหว่างวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ และด้านกีฬาระดับมัธยมศึกษา เป็นผู้นำนักกีฬา.  
 วิชาที่จบมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม. แต่ผมรักบอก  
 กับผมเสมอว่า "แม่ไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง หรือมีชื่อเสียง แม่แค่ต้องการให้  
 ลูกของเธอเป็นคนดี มีความดี จริยธรรม วิชาอยู่ร่วมกับสังคมได้" เพราะที่นั่น  
 เหล่านี้รับหน้าที่ต่อลูกให้เป็นคนเก่งในอนาคต่อไป และผมก็ได้บอกกับผมว่า "ความดีของลูก  
 เป็นของขวัญล้ำค่าของผม ความเก่งของลูกเป็นของขวัญที่ให้กับตัวเอง" คำสอนของ  
 พ่อแม่ทำให้ผมเป็นคนที่มีหัวใจ ซื่อสัตย์ซื่อ เป็นคนมีเมตตา มีจิตอาสา  
 และทำหน้าที่สอนให้ผู้อื่นได้เรียน. เกมเด็กผมหนึ่งชั่วโมงใช้ทั้งหมดสำหรับลูกเขิน และผม  
 ก็ผมก็ตั้งใจศึกษาอยู่ ผมก็ได้ทำจากภารกิจที่ในใจอย่างเต็มที่ และวันหยุด เช่น  
 เป็นไรเตอร์ส่งข่าวสาร ของบริษัท Orab สติงและแม่รูปผมไม่ได้อยู่ในบรรทัดของตนเอง.  
**BAN MAMUANG** มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพ่อแม่

กระบวนการที่ได้นำมาสู่ความสำเร็จของชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ  
 มาตลอดในการทำงาน ร่วมกับครอบครัวไปด้วย เช่น วิชากรรมาธิการ นักวิจัยวิทยากร  
 รับงานเขียนโครงการต่าง ๆ งานอื่น ๆ งานที่ปรึกษา เป็นต้น เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง  
 ครอบครัว และเมื่อได้เข้ามาในทางกีฬาอีกต่อไป ก็ที่ผมก็ได้เป็นผู้นำนักกีฬาระดับมัธยมศึกษา  
 ด้านกีฬาระบบ ของการกีฬาของอย่างสูงส่งระดับ ทำให้ผมรู้จักทางชีวิตที่ไม่ได้ยกเอาให้กับคนอื่น.  
 ทำให้มีผลงานที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคน เช่น โครงการ THE NEXT GEN คณะกรรมการของทาง  
 กลุ่มทั่วโลก กับ THE NEXT GEN คณะกรรมการซึ่งเข้าร่วม 10 ทีมเพื่อระดับปรองดอง.



